

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date :

๕ 3 ก.พ. 2561

Page :

A๗

No :

61039801

VTEพีพีให้พันธมิตร ไฮเทคยูทิตี้-SCN

โพสต์ทูเดย์ - VTE เดินหน้าขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ก่อตั้ง SCN นำเงินต่อยอด ลุยงาน มั่นใจ ซีโอดี ตามแผนถือหุ้น GEP เพิ่มเป็น 27%

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม (VTE) แจ้งรายชื่อนักลงทุนใหญ่ 2 ราย ที่ได้ร่วมลงทุนในหุ้นจัดสรรเฉพาะเจาะจง (พีพี) ของบริษัท คือกลุ่มบริษัท ไฮเทค ยูทิตี้ ผู้นำให้บริการด้านธุรกิจสาธารณูปโภคประมาณ 67 ล้านหุ้น และนายธัญชาติ กิจพิพิธ ผู้ก่อตั้งบริษัท สแกน อินเตอร์ (SCN) ประมาณ 33 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจพลังงานโดยเฉพาะ มาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะช่วยเสริมสร้างและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานบริษัทให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้สำหรับชำระหนี้ที่บริษัท ได้กู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมไปถึงการนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินิบูที่ประเทศเมียนมา ในกรณีนี้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนไม่เพียงพอตามแผนการใช้แหล่งเงินทุน บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมมาทดแทน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ตามความจำเป็นต่อไป

นายศุภศิษย์ โกคินจาร์รัตน์ กรรมการและกรรมการบริหาร กล่าวว่ ปี 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ก้าวข้ามผ่าน BE Crisis ที่เป็นปัญหาระดับชาติมาได้ ด้วยทีมผู้บริหารของบริษัท โดยมีการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในเพื่อใช้รับมือและแก้ปัญหาที่วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอน การจัดสรรหุ้นครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่จะทำให้บริษัทเดินตามแผนที่วางไว้คือการสร้างโรงไฟฟ้าที่เมียนมาและโครงการอื่นของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง และบริษัทมั่นใจว่าโครงการจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (ซีโอดี) ในช่วงกลางปี 2561 ได้ตามที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) (GEP) อีก 15% จากเดิม 12% ซึ่งจะทำให้ VTE ถือหุ้นใน GEP ทั้งหมด 27% นั้น เนื่องจาก VTE มั่นใจในความแข็งแกร่งของโครงการ และเมื่อโครงการสามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าได้นั้น จะทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ชัดเจนให้กับบริษัทในระยะยาวได้ถึง 30 ปี

ไตรมาส 3 ปี 2560 ที่ผ่านมา VTE พลิกมาขาดทุน 32 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่กำไร 21 ล้านบาท และ 9 เดือนแรก 2560 ขาดทุน 120 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่กำไร 28 ล้านบาท

ราคาหุ้น VTE ปิดที่ 1.75 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือลดลง 1.13% ลดลงมากกว่าดัชนีหุ้นไทยที่ลดลง 6.25 จุด หรือ 0.34% มาปิดที่ 1,827.35 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 57,321 ล้านบาท ■